



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

KỶ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh quochoi.vn)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 18/2, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc: bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Phan Văn Mãi; bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XV, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đối với ông Nguyễn Đức Vinh, (Xem tiếp trang 4)

Khuyến nông phải cùng với nông dân chuyển đổi sang phương thức sản xuất hữu cơ, hiện đại

Sáng 18/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (Chiến lược khuyến nông).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nêu rõ, Chiến lược khuyến nông có đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và rất cần thiết trong bối cảnh nhiệm vụ mới, tình hình mới đối với hoạt động kinh tế nông nghiệp. Do đó, Chiến lược cần xác định rõ quan điểm, vị trí của công tác khuyến nông hiện nay, các nhiệm vụ cần kế thừa, đổi mới; phạm vi triển khai, thực hiện; có mục tiêu toàn diện, bao trùm, hiệu quả đối

với cả nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, Chiến lược phải đề ra một số giải pháp mang tính cốt lõi, sống còn, đột phá đối với công tác khuyến nông, gắn với nhiệm vụ, dự án cụ thể; đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của hệ thống khuyến nông bảo đảm hiệu quả, hiệu lực.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác khuyến nông đối với người nông dân trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đa dạng, bảo đảm an ninh lương thực, Phó Thủ tướng nêu rõ: "Khuyến nông phải làm sao để người nông dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, đứng vững trước rủi ro".

(Xem tiếp trang 4)

Hỗ trợ xóa hơn 106 nghìn nhà tạm, nhà dột nát

Thông tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát mới nhất từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến ngày 14/2/2025, các địa phương đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 106.189 căn, tăng 5.552 căn.

Trong số này, có 61.557 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới 44.632 căn.

Cụ thể, công tác hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 8.560 căn nhà (tăng 1.130 căn). Trong đó, số nhà đã khánh thành là 3.754 căn, và số nhà khởi công là 4.806 căn.

Hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 51.970 căn nhà (giảm 147 căn). Trong đó, số nhà đã

khánh thành là 32.687 căn, số nhà khởi công là 19.283 căn.

Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 45.659 căn nhà (tăng 4.569 căn). Trong đó, số nhà đã khởi công là 20.543 căn; số nhà khánh thành là 25.116 căn.

Các địa phương cũng đã thành lập 589/600 Ban chỉ đạo cấp huyện về xóa nhà tạm, nhà dột nát, tăng 3 đơn vị. Chỉ còn tỉnh Điện Biên chưa thành lập đủ Ban chỉ đạo cấp huyện.

Ngoài ra, có thêm 2 địa phương đã phê duyệt nhu cầu về xóa nhà tạm, nhà dột nát, nâng tổng số địa phương đã phê duyệt lên con số 33. (Xem tiếp trang 4)

Huyện ủy Nam Trực công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Tin, ảnh: VĂN TRỌNG

Sáng 18/2, huyện ủy Nam Trực tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định số 772-QĐ/HU của huyện ủy Nam Trực về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo huyện ủy và Ban Dân vận huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy và Ban Dân vận huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy, từ ngày 1/3/2025. Quyết định về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Các Quyết định về việc phân công, bổ nhiệm 5 cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Nam Trực khẳng định thời

gian qua, huyện ủy Nam Trực đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng các quy trình về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Định. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức của các đơn vị thực hiện sáp nhập. Để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới; bám sát sự hướng dẫn và các văn bản của cấp trên để xây dựng quy chế làm việc; việc quản lý tài liệu, con dấu khi giải thể, chia tách; phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đưa hoạt động của cơ quan đi vào nề nếp ngay từ ngày đầu hợp nhất, thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030



Thường trực huyện ủy Nam Trực trao quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy; phân công, bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận huyện ủy.

Toàn tỉnh gieo trồng được 7.095ha rau màu vụ xuân

VĂN ĐẠI

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 11.500ha rau màu, trong đó có 3.850ha cây lạc, 900ha ngô và 6.750ha rau màu các loại. Theo kế hoạch, các địa phương tập trung gieo trồng cây màu vụ xuân xong trong tháng 2/2025 để bảo đảm trong khung thời vụ.

Tính đến ngày 18/2, các địa phương đã gieo trồng được 7.095ha cây rau màu, bằng 92% tổng diện tích. Trong đó đã trồng được 3.010ha lạc, 650ha ngô và 3.430ha rau màu các loại. Huyện Ý Yên là địa phương gieo trồng được nhiều nhất với 1.525ha, tiếp đến là các huyện Hải Hậu 1.400ha, Vụ Bản 850ha, Giao Thủy 850ha, Nam Trực 715ha, Nghĩa Hưng 690ha... Do được xuống giống đúng lịch thời vụ nên hầu hết diện tích cây màu đều sinh trưởng, phát triển tốt.

Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân các địa phương tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân,

vun gốc cho cây trồng. Đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thường xuyên bám sát đồng ruộng để nắm bắt tình hình sâu bệnh hại và có biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp, hiệu quả. Các xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các Công ty thủy nông tiếp tục tổ chức cung ứng đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, vận hành các phương án điều tiết nước phục vụ sản xuất phù hợp với từng xứ đồng, khu vực sản xuất ở địa phương; chủ động ký kết hợp đồng, xây dựng các chuỗi liên kết bảo tiêu sản phẩm nông sản hàng hoá bảo đảm chất lượng, có uy tín, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phát triển mạnh gieo trồng cây rau màu, góp phần gia tăng thu nhập, hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai tại địa phương

Lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng thường niên Truyền thông về quyền con người

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký quyết định tổ chức Giải thưởng thường niên Truyền thông về quyền con người, nhằm tôn vinh các tác phẩm truyền thông xuất sắc của các tác giả trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các

bộ, ngành liên quan tổ chức hằng năm, nhằm truyền thông sâu rộng về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo vệ, phát huy quyền con người.

Bên cạnh đó, giải thưởng còn góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè

(Xem tiếp trang 4)

Cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường

Ngày 17/2, đại diện Cục CSGT cho biết, sau khi tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an đã giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh giao Phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở

Giao thông Vận tải; cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.

Người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc (Xem tiếp trang 4)

Đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Bài và ảnh: MINH THUẬN

Hướng nghiệp, phân luồng học sinh là hoạt động không thể thiếu ở các trường phổ thông, giúp học sinh nâng cao nhận thức về ngành nghề và chọn ngành, chọn nghề phù hợp đối với việc lập nghiệp của mỗi người. Mặt khác đây cũng là bước sàng lọc quan trọng để tránh lãng phí trong đầu tư giáo dục. Thời gian qua, các trường phổ thông trong tỉnh ngày càng chú trọng thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; do vậy nhận thức của người học, gia đình và xã hội về hướng nghiệp có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế như việc triển khai tại một số trường chưa đồng bộ, chưa đạt hiệu quả cao; học sinh và phụ huynh vẫn coi trọng việc học tiếp đại học mà không tính đến năng lực học tập và nhu cầu thực tế nên tỷ lệ học nghề còn thấp... Tình trạng thị trường lao động "thừa thầy, thiếu thợ" vẫn chậm được khắc phục.

Trước thực tế đó, để làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, ngành GD và ĐT đã phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà trường triển khai các giải pháp nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về phân luồng giáo dục. Đặc biệt, chú trọng các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục STEM (tích hợp các môn: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) vào các môn học trong Chương trình

(Xem tiếp trang 2)



Học viện Nông nghiệp Việt Nam tư vấn tuyển sinh cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

TIN THẾ GIỚI

Tổng thống Zelensky gửi "tối hậu thư" trước cuộc gặp Nga - Mỹ

Phát biểu trong chuyến đi đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào ngày 17/2, Tổng thống Zelensky cho

biết, ông không được mời tham dự các cuộc thảo luận trong tuần này giữa Washington và Moscow tại Riyadh.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga sẽ "không mang lại kết quả nào" vì không có sự tham gia của Ukraine. Ông cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả của bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra.

(Xem tiếp trang 3)

TIN TRONG NƯỚC

ĐÀ NẴNG Khởi công Khu công nghiệp Hòa Ninh hơn 6.200 tỷ đồng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố và khởi động Dự án

đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, với tổng diện tích hơn 400ha và tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (nhằm đón đầu

(Xem tiếp trang 4)

Vốn tín dụng chính sách Hải Hậu hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện, hàng nghìn hộ nghèo đã có điều kiện phát triển sinh kế, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Để đạt được hiệu quả cao nhất khi thực hiện chương trình, Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác quản lý hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) ở các xã, thị trấn; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền cơ sở họp, bình xét đối tượng bảo đảm dân chủ, công khai trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND huyện tổng hợp và phê duyệt. Nhờ đó, hầu hết nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện đều đến đúng đối tượng, người được vay sử dụng đúng mục đích khi vay vốn, đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu cho biết: Để bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, ngoài việc tu vấn, cung cấp các thông tin cần thiết cho các hộ vay vốn, sau 30 ngày kể từ khi nguồn vốn được giải ngân, Ngân hàng CSXH huyện đã phân công cán bộ phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) trực tiếp xuống kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay, phương thức đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các hộ vay vốn. Chỉ đạo cán bộ các tổ TK và VV bám sát các gia đình vay vốn để đôn đốc, động viên và hướng dẫn các hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Hàng năm các đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với tổ trưởng các tổ TK và VV đối chiếu đủ nợ tất cả số hộ vay vốn theo quy định; theo dõi, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ vay để quản lý chặt chẽ hoạt động cho vay và thu nợ, hạn chế phát sinh nợ xấu. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện

cũng phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và lập kế hoạch kiểm tra theo từng quý và cả năm. Thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức tập huấn các nghiệp vụ giao dịch, kiểm soát nguồn vốn, thu tiền gốc, tiền lãi, công tác kiểm tra, kiểm soát, công tác quản lý tổ TK và VV... Thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng CSXH Việt Nam... Đối mới nội dung, phương pháp giao ban định kỳ giữa Ngân hàng CSXH huyện với các hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ TK và VV để đánh giá kết quả hoạt động chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Trong tháng 1/2025, Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu đã giải ngân được hơn 24,8 tỷ đồng cho 365 hộ vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn toàn huyện đạt hơn 776 tỷ đồng với 19.624 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng đảm bảo an toàn, nợ xấu chỉ chiếm 0,08% tổng dư nợ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 24 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn; thông qua hoạt động giao dịch xã đã giúp cho người nghèo, các đối tượng chính sách tiếp cận dịch vụ tín dụng CSXH thuận tiện, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại giao dịch của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng

khung nhóm. Đầu năm 2021, được cán bộ Hội Nông dân xã tư vấn và hỗ trợ thủ tục cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình anh đã đầu tư nâng cấp máy móc, nhà xưởng, nghiên cứu mở rộng sản phẩm với mô hình của nhóm lợn thếp định hình và các đồ dùng gia dụng khác như tủ nhựa, cửa sắt, cầu thang, tường rào... Nhờ vậy, kinh tế gia đình dần phát triển, cuộc sống ngày càng thêm ấm no. Tính đến hết ngày 11/2/2025, tại xã Hải Ninh, có 447 món vay tín dụng chính sách được giải ngân với tổng dư nợ hơn 23,3 tỷ đồng. 7 chương trình tín dụng đều không có nợ quá hạn, vốn tín dụng chủ yếu tập trung vào các đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn... thông qua 2 đoàn thể nhận ủy thác là Hội Phụ nữ và Hội Nông dân.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Hải Hậu tập trung phân bổ nguồn vốn kịp thời cho các xã, thị trấn theo thông báo của Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh và đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được sử dụng triệt để. Tiếp tục đề xuất Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh bổ sung vốn giải quyết việc làm để đáp ứng tối hơn nhu cầu của người dân, đẩy mạnh cho vay chương trình nhà ở xã hội. Tích cực hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho thành viên tổ TK và VV. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chú trọng việc chấp hành các thủ tục quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, công tác xử lý và thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu giảm tỷ lệ quá hạn so với đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ xa và kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, tồn tại. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ ủy thác của các hội, đoàn thể các cấp, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. ■

Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN



Từ vốn tín dụng chính sách, anh Phạm Văn Thọ ở xóm 7, xã Hải Ninh đã đầu tư máy móc, mở rộng quy mô xưởng cơ khí.

Thị đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đang là phong trào được người dân, các hộ gia đình ở xã Yên Thắng (Yên) hưởng ứng tích cực. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần cố gắng, khát vọng làm giàu của người dân ở cả lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để tạo tiền đề cho người dân tự tin phát triển sản xuất, kinh doanh ngay trên quê hương, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thắng đã chủ động thực hiện tốt các quy hoạch được phê duyệt; chú trọng cải cách hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức hội đoàn thể trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật và vốn vay phát triển sản xuất.

Hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Yên Thắng

Bài và ảnh: NGUYỄN HUƠNG



Sản xuất tóc giả tại Công ty Xuất nhập khẩu APO, thôn Dương Hải, xã Yên Thắng (Yên).

Xã đã hình thành được vùng sản xuất lúa gạo tập trung tại thôn Phúc Chỉ, với tổng diện tích gần 40ha chuyên canh tác lúa Bắc thơm BT7, thu hút gần 200 hộ tham gia và vùng chuyên đổi gần 160ha khu vực cánh đồng Cây Si, Mát Róng; khu vực cánh đồng Triều Thần cấy lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang mô hình lúa - cá và trang trại chăn nuôi. Các tổ chức hội, đoàn thể đã hỗ trợ đưa gần 150 tỷ đồng từ các kênh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội cho người dân vay, làm vốn phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn này, người dân đã yên tâm đầu tư vốn cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại, ao đầm với quy mô theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực mở ra hướng sản xuất hiện đại, khoa học nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Toàn Xuân và Công ty Xuất nhập khẩu APO xây dựng các chuỗi liên kết, hướng dẫn kỹ thuật, tạo việc làm, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo và tóc giả cho người dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng thành công một số sản phẩm đặc trưng là gạo Bắc thơm BT7; đậu lạc Hải Chính, thịt lợn an toàn, rau màu theo mùa vụ và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp.

Trên các lĩnh vực đều có các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong sản xuất nông nghiệp, tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Tiếp thôn Tam Quang xây dựng trang trại chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích 14 nghìn m² áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng hệ thống thức ăn hỗn hợp viên, trang bị hệ thống thông gió, cấp nước, camera giám sát tự động và đệm lót sinh học trên nền chuồng nuôi, mỗi năm xuất chuồng 60-80 tấn lợn sạch, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ngoài gia đình ông Tiếp, thôn Tam Quang có hơn chục hộ đạt các tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi với 3 hộ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn quy mô trên 50 con, 6 hộ chăn

nuôi trâu, bò quy mô từ 10 con trở lên. Hộ ông Trần Thanh Năm, xóm 11 phát triển trang trại nuôi thủy sản rộng 6ha, trong đó có 5ha nuôi cá trắm đen; trung bình mỗi năm xuất bán hàng trăm tấn cá, thu hàng trăm triệu đồng. Trên địa bàn xã vẫn duy trì một số ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm, may mặc, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Trong năm 2024, xã đã hướng dẫn hộ bà Phan Thị Oanh, thôn Tam Quang hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm tinh bột sắn dây ta Tiếp Oanh đạt tiêu chuẩn xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển với đa dạng ngành nghề như chấp nứa, mốt, nê, may công nghiệp và làm tóc giả. Trong đó Công ty Xuất nhập khẩu APO đầu tư sản xuất tóc giả tại địa phương tạo việc làm cho gần 300 lao động nữ với mức thu nhập tốt. Sau gần 10 năm làm quen với nghề làm tóc giả, nhiều

công nhân đã nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất về mô hình gia đình cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu làm đẹp của người dân. Trung bình mỗi năm ngành nghề dịch vụ đã mang lại trên 360 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tiếp "lửa" cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xã Yên Thắng thành lập câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" gồm 33 thành viên là những tấm gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại trên địa bàn. Câu lạc bộ là nơi để các thành viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu sản phẩm; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tạo chuỗi giá trị gắn với phát triển ngành nghề và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất. Đồng thời, tập hợp hội viên, nông dân trên cùng địa bàn thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu cho gia đình và xây dựng được sản phẩm chủ lực đặc trưng của địa phương.

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng để xã Yên Thắng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, năng suất lúa của xã bình quân đạt trên 42 tạ/ha. Tổng giá trị trồng trọt cả năm ước đạt trên 37 tỷ đồng. Tổng giá trị chăn nuôi ước đạt trên 22 tỷ đồng. Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ đạt 458,43 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 9 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động của xã có việc làm thường xuyên đạt 97,21%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. ■

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH Về việc cảnh báo mạo danh nhân viên điện lực, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng

Trong thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian mạo danh nhân viên ngành điện nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng.

Những kẻ mạo danh thường gọi điện đến khách hàng, tự xưng là nhân viên ngành điện, thông báo khách hàng thanh toán tiền điện, và yêu cầu khách hàng truy cập các đường link lạ để cài đặt các ứng dụng điện lực giả mạo (App giả mạo). Tiếp đó các đối tượng yêu cầu khách hàng thực hiện thao tác liên kết tài khoản ngân hàng với App giả mạo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Công ty Điện lực Nam Định thông báo và đề nghị Quý khách hàng nâng cao tinh thần cảnh giác và tuyệt đối:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại hoặc

tin nhắn.
- Tuyệt đối không truy cập link lạ, tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận tiền, và số tiền phải chuyển trước khi thực hiện giao dịch. Ngân hàng không thu tiền điện qua tài khoản cá nhân.

- Ưu tiên cài đặt hình thức thanh toán trích nợ tự động định kỳ qua các Ngân hàng, Ví điện tử hoặc trực tiếp các điểm thu chính thức.

Hãy thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cho cơ quan chức năng hoặc Tổng đài 19006769 (hỗ trợ 24/7) để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Hãy bảo vệ tài sản của mình và chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để cùng nhau ngăn ngừa các thủ đoạn lừa đảo. ■

Công ty Điện lực Nam Định

Đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

(Tiếp theo trang 1)

Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ giáo dục nghề nghiệp (GDNN); xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của hướng nghiệp và phân luồng học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong triển khai hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Các nhà trường cũng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để việc phân luồng học sinh, đặc biệt là đối với học sinh lớp 9, lớp 12 vào chiều sâu, đạt hiệu quả.

Năm học 2024-2025, Trường THCS Hải Hưng (Hải Hậu) có 172 học sinh lớp 9, dự kiến 100% học sinh sẽ được xét tốt nghiệp. Để phân luồng học sinh, nhà trường đã khảo sát nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh và học sinh lớp 9 để sau khi tốt nghiệp THCS, trường tiến hành định hướng tư vấn phân luồng. Cùng với đó, trường thực hiện tốt việc phụ đạo cho học sinh yếu; đánh giá đúng năng lực học tập của từng học sinh. Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDTX) và các trường trung cấp nghề, các cơ sở GDNN trên địa bàn, trường triển khai các yêu cầu về giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh và hướng các em chọn thì vào lớp 10 phù hợp; xây dựng kế hoạch tư vấn kỹ cho từng học sinh và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, họp, tư vấn cho phụ huynh có con học lớp 9. Dự kiến sau khi hướng nghiệp phân luồng, tỷ lệ học sinh của trường học lên các trường THPT là 87%. Tỷ lệ học sinh học tại các trung tâm GDNN-GDTX hoặc các cơ sở GDNN là 10%. Số học sinh còn lại do năng lực, nguyện vọng cá nhân và gia đình sẽ tham gia thị trường lao động tự do. Tuy nhiên, theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Đinh Văn Đàm, quá trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại trường còn gặp không ít khó khăn. Những em học tốt, giáo viên tư vấn lựa chọn các trường THPT có điểm tuyển sinh phù hợp; đối với học sinh năng lực học tập hạn chế hơn được khuyến khích chọn hướng khác như học nghề để giảm áp lực thi cử. Tuy nhiên để tránh phụ huynh hiểu nhầm giá trị em học sinh không thi vào THPT, nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia trong công tác tư vấn phân luồng.

Tại các trường THPT gặp không ít khó khăn, hạn chế khi thực hiện phân luồng, đó là: Trong tư

tưởng và tâm lý của cả phụ huynh và học sinh vẫn còn xu hướng học theo trào lưu, nhiều phụ huynh và học sinh chưa thực sự quan tâm đến năng lực bản thân học sinh; chưa có nhiều thông tin mang tính chất thống kê về từng nghề (chính thống của các cơ quan, bộ, ngành, công ty...) để nhà trường và phụ huynh tham khảo; xu hướng nghề nghiệp thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng của mạng xã hội (nhiều kênh truyền thông xây dựng đăng tải các video clip nhảm nhí, không đúng (Làm giàu không khó; Giàu không cần làm...). Để khắc phục khó khăn trên, một số trường đã có giải pháp sáng tạo. Ngay từ khi học sinh nộp hồ sơ thi tuyển vào Trường THPT Nguyễn Bình (Vụ Bản), nhà trường đã tổ chức công khai giới thiệu về nội dung, Chương trình GDPT 2018, các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, các lớp học theo các phân môn dự kiến... cho tất cả các thí sinh. Sau khi có kết quả tuyển sinh, trường tổ chức 2 buổi để tư vấn, hướng dẫn học sinh và phụ huynh lựa chọn tổ hợp môn học theo năng lực học sinh và khả năng của nhà trường; tư vấn sự liên quan giữa tổ hợp môn học với khả năng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Cùng với đó, trường tổ chức các hoạt động Giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp với 4 loại hình hoạt động chủ yếu: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ được tổ chức trong và ngoài lớp, trường, theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường; phân công cán bộ, giáo viên thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, phân luồng theo Kế hoạch bài dạy của Hoạt động Giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp trong năm học 2024-2025. Năm học này, dự kiến 60% học sinh có xu hướng lựa chọn học tiếp đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp THPT; 25% học sinh mong muốn đi học nghề; 15% học sinh chưa xác định rõ ràng định hướng. Từ thực tiễn triển khai, thầy Hiệu trưởng Trần Mạnh Chiến cho biết: Để làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, cần quan tâm làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh; xây dựng nội dung ngắn gọn, cuốn hút như thông kê ngắn, các công việc cụ thể của từng ngành nghề, xu hướng nghề nghiệp được cập nhật nhanh, chính xác; tổ chức tốt các tiết học trải nghiệm thiết thực như đến nhà máy, bệnh viện, các cơ sở sản xuất... nhằm cho học sinh trải nghiệm công việc cụ thể. Tuy vậy, do nguồn kinh phí hạn chế, chưa có sự phối hợp đồng đội giữa các bên nên về cơ bản trường thực hiện rất hạn chế.

Để đẩy mạnh phân luồng học sinh trong GDPT, mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND thực hiện Kế hoạch (số 153-KH/TU ngày 9/7/2024) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh. Kế hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 80% trường có cấp THCS, trường có cấp THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp; có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Khoảng 15% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các trung tâm GDTC. Khoảng 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng trở lên.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tích cực tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong GDPT. Đối mới, đa dạng hoá công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường sự tham gia của các cơ quan truyền thông đại chúng; kịp thời biểu dương những cá nhân, những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực và có kết quả cao trong công tác phân luồng học sinh.

Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh

đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Bài và ảnh: LAM HỒNG

Nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên của huyện Trực Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể trong huyện vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung công vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2019-2024, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân toàn huyện đóng góp xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh số tiền 217,4 tỷ đồng; trợ nguyện sinh 3,61ha đất trị giá hơn 7 tỷ đồng và góp 70.036 ngày công lao động tương đương hơn 14,4 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp được 762km đường giao thông nông thôn. Quỹ "Vì người nghèo" của huyện và các xã, thị trấn vận động quyền góp ủng hộ được trên 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như Hội Nông dân huyện với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tuyên truyền, vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh; đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, thành lập các tổ hợp tác, tổ hợp nghề nghiệp. 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân còn phối hợp tổ chức 288 hội nghị chuyên giao khoa học kỹ thuật, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình với 31.811 hội viên tham gia; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; tặng 1.083 suất quà với số tiền 371,8 triệu đồng cho hộ hội viên nghèo; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 11 nhà "Mái ấm nông dân" với số tiền 380 triệu đồng, phối hợp với MTTQ huyện hỗ trợ xây 2 nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc", triển khai

mô hình "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" gắn với xây dựng NTM, tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống phụ nữ nghèo. Các cấp Hội Phụ nữ đã vận động và trao tặng 1.865 suất quà trị giá 440,6 triệu đồng; vận động ủng hộ Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Quỹ "Mái ấm tình thương" với tổng số tiền 733,45 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, bàn giao 6 nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị 300 triệu đồng; vận động hội viên và nhân dân tham gia mua 41.304 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền 20,1 tỷ đồng; nhận 60 đầu 395 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì hoạt động của 295 mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi, Yoga. Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua; các hoạt động tình nguyện, đến ơn đáp nghĩa; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; ra quân làm vệ sinh môi trường; phối hợp tổ chức 25 buổi tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phòng chống bạo lực học đường với 22.500 thanh niên, học sinh tham gia; phát động quỹ "Thắp sáng ước mơ", trao tặng 1.342 suất quà trị giá 446,2 triệu đồng. Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao

động huyện thăm, tặng 1.724 suất quà trị giá 949,5 triệu đồng; hỗ trợ 13 nhà ở "Mái ấm Công nhân" với tổng số tiền 457,5 triệu đồng; phối hợp giúp công nhân, viên chức, lao động vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền 744 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên; thực hiện tốt phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"; thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội thăm, tặng hơn 2.000 suất quà tổng trị giá 595,9 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây mới và sửa chữa 11 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 280 triệu đồng.

Tại các khu dân cư, ban công tác Mặt trận đã tích cực động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, đốn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được cụ thể hóa thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Qua đó, nhân dân các địa phương đã khẳng định

được vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các tiêu chí qua các hoạt động cụ thể như đóng góp tiền, ngày công xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng thôn xóm, tích cực giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhiều hộ gia đình có khuôn viên vườn, nhà ở xanh - sạch - đẹp được hình thành.

Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện đã đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, "Khu dân cư 5 không"; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng xóm, trong đó chú trọng các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm. 100% thôn, xóm xây dựng được hương ước, quy ước phù hợp với đời sống, tình hình thực tế của địa phương và nghiêm túc thực hiện.

Những hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Diện mạo NTM ngày càng khởi sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp. Toàn huyện có 99% khu dân cư được công nhận "Khu dân cư văn hóa", 95% gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa". 18/18 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM; 10/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3/3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Thời gian tới, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên huyện Trực Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. ■



Cảnh quan nông thôn mới xã Trực Thái sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã quan tâm triển khai, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đoàn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nhằm tăng cường công tác nắm bắt thông tin trên các mạng xã hội, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng,

cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát vùng biển và địa bàn, tham mưu để xuất cho địa phương xử lý tốt các vụ việc xảy ra, tham gia phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển; triển khai phong trào "Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng". Thực hiện phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc", đoàn viên, thanh niên khởi Cảnh sát đã tiếp nhận, tham gia giải quyết hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm, điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự, xác lập và triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy; đấu tranh, khởi tố hàng chục vụ buôn bán hàng cấm, hàng giả, kinh doanh trốn

Phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn an ninh, trật tự

Bài và ảnh: VĂN HUỖNH



Đoàn viên, thanh niên ra quân hưởng ứng đảm bảo an ninh, trật tự.

xây dựng trang mạng xã hội của đoàn thanh niên, tạo liên kết rộng rãi trên trang "Tỉnh Đoàn Nam Định" đã thu hút 1.800 lượt tương tác. Thông qua mạng xã hội đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp". "Chuyên mục tuyên truyền pháp luật"... Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo 100% các huyện, thành

đoàn, đoàn trực thuộc thành lập và phát triển các trang mạng xã hội của đơn vị, qua đó kịp thời thông tin, tuyên truyền các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên có những bài đăng phân tích, đấu tranh với các thế lực thù địch, chống phá trên mạng xã hội. Mặt khác, phối hợp với chính quyền, Mặt trận và đoàn thể địa phương tổ chức có hiệu quả các đợt tuyên truyền, giáo dục, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các nội dung pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập và duy trì ít nhất 1 đội, nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự thu hút hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như:

thuế, gian lận thương mại; phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc vi phạm về bảo vệ môi trường; bắt, vận động hàng chục đối tượng truy nã nguy hiểm về hình sự, ma túy, kinh tế; đảm bảo an toàn trại giam, giám định hàng trăm vụ cầu phạt vụ điều tra tội phạm; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Triển khai mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản", hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đang duy trì 138 tuyến đường thanh niên tự quản với các tiêu chí như: đảm bảo xanh - sạch - đẹp, văn minh, an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với các tiêu chí "Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", "Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự". Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn chọn 1 tuyến đường làm điểm, thành lập đội thanh niên tình nguyện vận động đoàn viên, gia đình, người thân và nhân dân ký cam kết thực hiện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia nâng cấp đường giao thông, lập các biển báo, dọn dẹp vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; tổ chức trồng cây xanh theo quy hoạch đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

(Xem tiếp trang 4)

(Tiếp theo trang 1)

"Ukraine sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán. Ukraine không biết gì về điều này. Kiev coi bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có sự hiện diện của chúng tôi là không có kết quả. Chúng tôi không thể công nhận bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Có lẽ có một cơn đường song phương ở đó. Mỹ có quyền làm như vậy nếu họ có các vấn đề song phương. Thành thật mà nói, họ đã nói về điều này trước đây", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm ông sẽ đến thăm Saudi Arabia vào ngày 19/2 nhưng chuyến thăm cấp nhà nước của ông đã được lên kế hoạch trước và không liên quan gì đến cuộc họp Nga - Mỹ. Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ

TIN THẾ GIỚI

về Ukraine và Nga Keith Kellogg, cho biết không ai thể áp đặt một thỏa thuận hòa bình đối với Tổng thống Zelensky, đồng thời cho rằng, ông Zelensky và người dân Ukraine sẽ tự quyết định thỏa thuận này.

Đàm phán giai đoạn 2 ngừng bản Israel - Hamas chuẩn bị được nói lại

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine sẽ tiếp tục trong tuần này "tại một địa điểm sẽ được xác định" để tìm ra các đạt được kết quả thành công.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Witkoff cho biết đã có các cuộc điện đàm "rất hiệu quả và mang tính xây dựng" vào ngày 16/2 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Giám đốc Tình báo Ai Cập. Ông Witkoff cho biết, các bên đã thảo luận về "trình tự của giai đoạn 2, đặt ra các lập trường của cả Israel và Hamas, và sau đó tiếp tục các cuộc đàm phán trong tuần này tại một địa điểm sẽ được xác định".

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ chủ trì cuộc họp nội các an ninh để thảo luận về giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. ■

Xác định công tác dân số và phát triển là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thời gian qua huyện Vụ Bản đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm việc thực hiện công tác dân số và phát triển. Trong năm 2024, UBND huyện tổ chức năm triển khai văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tới cán bộ làm công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (KHHGD) các xã, thị trấn; chỉ đạo các địa phương, đơn vị lồng ghép xây dựng chỉ tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác dân số và phát triển; kế hoạch triển khai các đề án nâng cao chất lượng dân số. Để huy động toàn xã hội tham gia công tác dân số và phát triển, huyện đã kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác dân số từ huyện tới các xã, thị trấn. Hiện toàn huyện có 188 cán bộ làm công tác dân số, trong đó có 3 viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế, 14 cán bộ chuyên trách dân số các xã, thị trấn và 171 cộng tác viên được bố trí ở các thôn, xóm. Cùng với việc bố trí đủ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGD, việc đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cũng được chú trọng.

Trong năm 2024, Trung tâm Y tế huyện đã cử cán bộ dân số huyện tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình do Chi cục Dân số - KHHGD và các đơn vị liên quan tổ chức; thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật các dịch vụ, từng bước nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGD của cán bộ, nhân dân trong huyện.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, và từng đối tượng", đội ngũ làm công tác dân số đã tập trung tuyên truyền để mọi người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền được tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức: lồng ghép nội dung dân số vào các cuộc họp, sinh hoạt tại các khu dân cư; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, qua tờ rơi, pano, áp phích, tập dượt các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo; tổ chức các hoạt động nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình... Nội dung truyền thông có nhiều đổi mới, phong phú, phù hợp tâm lý, phong tục, tập quán của từng vùng, từng khu vực đối tượng, đặc biệt là các địa bàn có mức dân số cao, các sinh không ổn

định, địa bàn có nhiều đối tượng khó tiếp cận... về các vấn đề: vận dụng công nghệ sinh; thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại; tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; bình đẳng giới; các hoạt động nâng cao chất lượng dân số... Đồng thời, đẩy mạnh duy trì và nhân rộng các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ, chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGD.

Chương trình điều chỉnh mức sinh được tập trung thực hiện thông qua Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGD triển khai tại 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong năm 2024, trạm y tế các xã, thị trấn đã thực hiện cung ứng miễn phí các biện pháp tránh thai theo quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và tuyên truyền, vận động để các nhóm đối tượng khác tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo mức giá dịch vụ KHHGD tại Hội quyết 48/2017/

Vụ Bản nỗ lực nâng cao chất lượng dân số

Bài và ảnh: DIỆU LINH

NQ-HBND ngày 10/7/2017 của HBND tỉnh; tổ chức tiếp nhận và cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai an toàn, đa dạng, thuận tiện, đúng tiêu chuẩn, quy định, đạt 111,57% so với chỉ tiêu huyện đề ra. Trung tâm Y tế huyện tổ chức thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số vận động trực tiếp tại hộ gia đình; duy trì cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đối tượng miễn phí tại các cơ

thai nhi cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Chương trình tầm soát các dị dạng bệnh, tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số được huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện như: triển khai các hoạt động truyền thông can thiệp tại cộng đồng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số vận động trực tiếp tại hộ gia đình; duy trì cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đối tượng miễn phí tại các cơ

sở y tế công lập; đẩy mạnh dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh qua kênh xã hội hóa. Với sự vào cuộc của chính quyền và nhân dân, năm 2024 toàn huyện có 1.920 trẻ được sinh ra, giảm 30 trẻ so với năm 2023; tỷ suất sinh là 14,30‰, giảm 0,35‰ so với năm 2023; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 248 trẻ, chiếm tỷ lệ 12,92% (giảm 1% so với năm 2023); tỷ số giới tính khi sinh là 110 bé trai/100 bé gái, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Triển khai Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 (Quyết định số 7618/QĐ-BYT, ngày 31/12/2016 của Bộ Y tế), Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Nam Định đến năm 2030, đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho người dân tại cộng đồng các biện pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; theo dõi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh mãn tính, bệnh



Tư vấn sức khỏe cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản.

lây nhiễm tại gia đình cho người cao tuổi trên địa bàn.

Với mục tiêu tiếp tục giảm mức sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hoá dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao chất lượng dân số, thời gian tới huyện Vụ Bản tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác dân số và phát triển, đưa công tác dân số trở thành một nội dung trọng tâm trong hoạt động của địa phương. Đối mới công tác truyền thông cả nội dung và hình thức tiếp cận để phù hợp từng nhóm đối tượng, từng địa bàn khu vực; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số; tăng cường sự phối hợp hoạt động liên ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực Dân số - KHHGD; củng cố, nâng cao chất lượng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGD, đa dạng hoá các biện pháp tránh thai; đẩy mạnh xã hội hóa công tác Dân số - KHHGD, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dịch vụ công tác Dân số - KHHGD; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số, cộng tác viên dân số, đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới. ■

Nam Định

KỶ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ

(*Tiếp theo trang 1*)

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đối với ông Dương Thanh Bình; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Dũng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Đoàn Ngọc Dung.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XV.

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XV; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội nghe: Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XV; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026; Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày 5 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, gồm: Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV; Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XV;

Phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn an ninh, trật tự

(*Tiếp theo trang 3*)

thông thoáng, tạo mỹ quan trên các tuyến đường thanh niên tự quản. Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành chức năng nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng lề đường để hàng hóa, vật liệu, giữ xe, buôn bán, họp chợ...; tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vận động thanh, thiếu niên không tụ tập tổ chức đua xe trái phép... Các cấp bộ Đoàn ở địa bàn dân cư triển khai đội "Thanh niên tình nguyện thấp sáng niềm tin" nhằm chủ động nắm bắt kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong lối sống, quan hệ của thanh, thiếu niên với các đối tượng xấu, tìm biện pháp hỗ trợ, tạo cơ hội cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quần lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi, thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, hòa nhập xã hội, như: hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... tạo điều kiện cho những đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương được tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tổ chức các

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết trên bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Đối với Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV: có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,44% tổng số đại biểu Quốc hội); có 461 đại biểu tán thành (bằng 96,44% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: có 446 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,31% tổng số đại biểu Quốc hội); có 446 đại biểu tán thành (bằng 93,31% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XV: có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,51% tổng số đại biểu Quốc hội); có 447 đại biểu tán thành (bằng 93,51% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026: có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội); có 448 đại biểu tán thành (bằng 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,61% tổng số đại biểu Quốc hội); có 456 đại biểu tán thành (bằng 95,40% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội) ■

Khuyến nông phải cùng với nông dân chuyển đổi sang phương thức sản xuất hữu cơ, hiện đại

(*Tiếp theo trang 1*)

Theo đó, Chiến lược phải xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng của công tác khuyến nông nhằm đóng góp nhiều nhất vào việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khuyến nông phải cùng với nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang canh tác nông nghiệp hữu cơ, hiện đại, thông minh; kết nối các khâu, chuỗi sản xuất - thương mại; nâng cao chất lượng, năng suất, kiểm soát an toàn thực phẩm; phát triển các vùng hàng hóa, thương hiệu nông sản cung cấp cho thị trường trong nước, quốc tế với chất lượng cao nhất; xây dựng các mô hình gắn với chiến lược phát triển từng vùng, sản phẩm nông nghiệp quốc gia, du lịch nông nghiệp, nông nghiệp đô thị...

Bên cạnh đó, Chiến lược khuyến nông cần bổ sung thêm cơ chế, chính sách huy động các trường, viện nghiên cứu nông nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực cho công tác khuyến nông cũng như bà con nông dân; quỹ phòng ngừa rủi ro trong sản xuất nông nghiệp...

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác khuyến nông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân tiếp cận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay có nhiều tổ chức, thành phần tham gia hoạt động khuyến nông (doanh nghiệp,

hiệp hội, hợp tác xã, tổ chức quốc tế...), tuy nhiên chưa có cơ chế phối hợp giữa khuyến nông Nhà nước và khuyến nông ngoài Nhà nước để định hướng hoạt động và chưa có chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông. Nội dung hoạt động khuyến nông còn đơn điệu; chậm đổi mới cơ chế chính sách để theo kịp với sự phát triển của sản xuất. Trong khi đó, nhu cầu về hoạt động khuyến nông của nông dân rất lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường trong nước, thế giới; góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thủ tướng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, định hướng công tác khuyến nông trong thời gian tới là: Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ; tổ chức lại sản xuất gắn với phát triển hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng các vùng nông sản liên kết với doanh nghiệp; đẩy mạnh khuyến nông điện tử.

Đến năm 2030, 90% số xã trên cả nước có tổ khuyến nông cộng đồng; trên 50% tài liệu kỹ thuật khuyến nông được số hóa, hình ảnh hóa, cập nhật trên cơ sở dữ liệu khuyến nông quốc gia; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ cho khoảng 100 nghìn nông dân; 70% số mô hình, dự án khuyến nông được xây dựng và phát triển theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững, đem lại lợi ích và hiệu quả kinh tế cho những người tham gia và cộng đồng ■

Lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng thường niên Truyền thông về quyền con người

(*Tiếp theo trang 1*)

quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại về quyền con người.

Giải thưởng xét các tác phẩm có giá trị truyền thông cao, phản ánh chân thực, sinh động những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm và thực đẩy quyền con người.

Các tác phẩm tham gia phải thể hiện rõ hình ảnh con người được thu hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp trong một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển.

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng hướng đến các tác phẩm phản ánh những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò và sự đóng góp của Việt Nam vào thực đẩy quyền con người trên bình diện quốc tế.

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên đều có thể gửi tác phẩm tham gia. Các hạng mục xét giải bao gồm ảnh, video clip và sẽ tiếp tục mở rộng ra các loại hình truyền thông khác trong những năm tới.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm chất lượng nghệ thuật cao, có tính quảng bá rộng rãi, đồng thời không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định pháp luật của Việt Nam. Các tác phẩm cũng phải tuân thủ các quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nâng cao mức độ lan tỏa đối với công chúng.

Giải thưởng gồm các hạng mục: Giải Nhất, Giải Ba, Khuyến khích, cùng với các giải thưởng đặc biệt dành cho địa phương có nhiều tác phẩm tham gia nhất và địa phương có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất.

Các tác giả, nhóm tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi tại địa chỉ trực tuyến <https://happy.vietnam.vn> hoặc trực tiếp đến Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào quý IV hàng năm, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình và các nền tảng số do Ban tổ chức lựa chọn ■

Hỗ trợ xóa hơn 106 nghìn nhà tạm, nhà dột nát

(*Tiếp theo trang 1*)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng vừa ban hành Công văn số 551/BLĐTBXH-VPQGGN về kinh phí hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Công văn nêu rõ, liên quan đến nguồn lực hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hai công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thông tin về việc này. Đó là Công văn số 5935/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 21/11/2024 về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước và Công văn số 6379/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 16/12/2024

Cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường

(*Tiếp theo trang 1*)

sau khi tốt nghiệp các khoá đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.

Cũng theo Cục CSGT, việc tiếp nhận, ban giao nhiệm vụ đảm bảo các nguyên tắc cơ bản như việc bố trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, tránh phát sinh biên chế, đầu mối tổ chức, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, phân quyền cho các tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện để thực hiện, áp dụng triệt để công nghệ thông tin và Đề án 06 trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết công việc trên môi trường điện tử, môi trường số. Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận, ban giao, hướng dẫn cụ thể công an các đơn vị thực hiện.

Về đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, sẽ sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có của công an các đơn vị, địa phương và

TIN TRONG NƯỚC

(*Tiếp theo trang 1*)

lần sóng đầu tư mới và tận dụng các lợi thế chiến lược của thành phố Đà Nẵng. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1693/QĐ-TTg ngày 31/12/2024, đồng thời được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 11/02/2025, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 18/02/2025.

Với tiến độ khẩn trương, dự án sẽ được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ triển khai, thực hiện trong không quá 42 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

NINH BÌNH

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi

Ngày 18/2, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi. Đây là công trình thứ 3 và là công trình khởi công mới đầu tiên trong số 21 công trình tiêu biểu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa

chọn khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án Cụm công nghiệp Khánh Lợi có quy mô diện tích 63ha trên địa bàn các xã Khánh Lợi, Khánh Thiện thuộc huyện Yên Khánh, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 700 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Bảo Minh - Khánh Hồng là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, công nghiệp và đô thị kiến mới, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô. Dự án có ý nghĩa quan trọng, có vị trí thuận lợi về giao thông; giáp với sông Đáy, nằm trên trục đường Bái Đình - Kim Sơn; gần Quốc lộ 10; gần nút giao Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tại vị trí cầu qua sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Lợi thế này sẽ góp phần quan trọng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và phát triển liên kết ngành sản xuất với các Khu công nghiệp Khánh Phú, Khánh Cư ■

hoạch triển khai bao gồm quỹ cho vay ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào các dự án thích ứng và phát triển bền vững; các công cụ tài chính linh hoạt giúp tăng cường công tác chuẩn bị dự án; cũng như chiến lược phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi số và hợp tác khu vực.

Các biện pháp này nhằm bảo đảm ADB đạt mục tiêu tăng tỷ lệ tài trợ khí hậu lên 50% tổng số cam kết vào năm 2030, đồng thời huy động thêm vốn tài trợ khu vực tư nhân đạt 13 tỷ USD thông qua các nguồn tài trợ riêng và huy động trực tiếp. Việc thực hiện CUP sẽ được ADB rà soát hàng năm nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với nhu cầu phát triển của khu vực, qua đó tiếp tục phát huy vai trò là định chế tài chính quan trọng, đồng hành cùng các quốc gia trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

TRUNG HẢI

Nam Định

GIẤY PHÉP SỐ: 136/GP-BTTTT NGÀY 17-3-2022
của BỘ THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG

Tổng biên tập: PHẠM VĂN TRƯỜNG
Phó Tổng biên tập: TRẦN VĂN ANH, NGUYỄN THỊ THU THỦY

Trình bày: ANH DƯƠNG
Chế bản điện tử: PHÔNG THƯ KÝ TÒA SOẠN

IN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LÂM
(TP NAM ĐỊNH)

Giá
1.500Đ